
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ 

คร้ังที่ 7/2553 
วันที่  30  กรกฎาคม  2553 เวลา 09.00-11.00 น. 

ณ หองประชุม 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 
--------------------------------- 

ผูมาประชุม 
  1 นายไพศาล  ด่ันคุม           นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 
  2 นายอัษฎางค  รวยอาจิณ          นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน  สสจ.สิงหบุรี และ รก. 

         ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางระจัน 
  3 นางสาวนวลจันทร  คงพานิช          นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ดานสงเสริมพัฒนา สสจ.สิงหบุรี 
  4 นายวิฑิต  บรรจง           นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล 

         สิงหบุรี 
  5 นางนวลศิริ  เดชากุล           รองผูอํานวยการฝายบริหาร แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลอินทรบุรี 
  6 นายสุขสันติ  พักธรรมนัก          ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายบางระจัน  
  7 นายณัฐ  หาวารี           ผูอํานวยการโรงพยาบาลพรหมบุรี 
  8 นายธีรศักด์ิ  เดนดวง               รก.ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาชาง  
  9 นายวีรชัย  บริบูรณ           สาธารณสุขอําเภอเมืองสิงหบุรี 
10 นายวิเชียร  พันธุสุข               สาธารณสุขอําเภออินทรบุรี 
11 นายสมาน  จันอินทร               สาธารณสุขอําเภอบางระจัน 
12 นายศิริชัย  นาคพนม           สาธารณสุขอําเภอทาชาง 
13 นายสมนึก  ศรีใสดี             สาธารณสุขอําเภอคายบางระจัน 
14 นายทองหลอ  เปลี่ยนพันธ            สาธารณสุขอําเภอพรหมบุรี 
15 นายสุพจน  อยูสุข           หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
16 นางทิพวรรณ  สอนสะอาด          หัวหนากลุมงานพัฒนาบุคลากร 
17 นางวันดี  วิรัสสะ           หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
18 นางวังจันทร  กิตติภาดากุล          หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
19 นายประโยชน  ยอดรัก          หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและการมีสวนรวม 
20 นางรําเพย  ตูทอง           หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
21 นางอุไรศรี  ขํานุรักษ           หัวหนางานสงเสริมสุขภาพฯ 
22 นางสาวสมปรารถนา  มหาผล          หัวหนางานอนามัยสิ่งแวดลอม 
23 นายอาคม  มีประเสริฐ            เภสัชกรชํานาญการ แทนหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
24 นางยุพิน  คลายจําแลง                      นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ แทนหัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
25 นายวุฒิศักด์ิ  รักเดช           นักวิชาการสุขาภิบาล 7 ว.แทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

         เทศบาลเมืองฯ 
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ผูเขารวมประชุม 
  1 นางกาญจนา  คงศักด์ิตระกูล       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  สคร 2 สระบุรี 
  2 นางนิตยา  บุญปน        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ สสจ.สิงหบุรี 
  3 นางสิลินทิพย  ชัยบุรินทร            นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลทาชาง  
  4  นายวุฒิชัย  วิจารณปรีชา       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลคายบางระจัน 
 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. นายไพศาล  ด่ันคุม  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี     เปนประธาน 
ดําเนินการประชุม  มีวาระการประชุม ดังน้ี 
วาระพิเศษ  พิธีมอบโลและเกียรติบัตรแกชมรมผูสูงอายุดีเดน จังหวัดสิงหบุรี   

หัวหนางานสงเสริมสุขภาพฯ กลาวรายงาน และเรียนเชิญประธานเปนผูมอบโลและเกียรติบัตรแก 
ชมรมผูสูงอายุดีเดน  จังหวัดสิงหบุรี ดังน้ี 
  ระดับจังหวัด  ไดแก ชมรมผูสูงอายุตําบลบานแปง อําเภอพรหมบุรี  
  ระดับอําเภอ   ไดแก ชมรมผูสูงอายุตําบลบานแปง  และตําบลพระงาม  อําเภอพรหมบุรี 
ชมรมผูสูงอายุตําบลวิหารขาว อําเภอทาชาง  ชมรมผูสูงอายุตําบลตนโพธิ ์อําเภอเมือง ชมรมผูสูงอายุสถานีอนามัยงิ้วราย 3  
อําเภออินทรบุรี  ชมรมผูสูงอายุตําบลโพสังโฆ อําเภอคายบางระจัน และชมรมผูสูงอายุตําบลพักทัน อําเภอบางระจัน 
ทั้งน้ี ในสวนของโลและเกียรติบัตรวัดสงเสริมสุขภาพดีเดนจังหวัดสิงหบุรี ป 2553 จะนําไปถวายที่วัดในภายหลัง
  ท่ีประชุม  ปรบมือรวมแสดงความยินดี 
วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ 

1.1 ขออภัยที่เลื่อนการประชุมมาเปนวันน้ี     เดิมกําหนดประชุมวันที่ 29 กรกฎาคม 2553  ชวงบาย ซึ่งตรงกับ 
วันประชุมคณะกรมการจังหวัด  ตอไปคงตองเลื่อนกําหนดการประชุม (กวป.)   จากเดิมเปนวันรุงขึ้นถัดจากวันที่ประชุม 
คณะกรมการจังหวัด ตอนบาย  เน่ืองจากในวันประชุมคณะกรมการจังหวัด มีวาระการประชุมตอเน่ืองตลอดทั้งวัน 
ต้ังแตชวงเชาเปนการประชุมคณะกรมการจังหวัด    ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย 
และชวงบายประชุมคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด  ซึ่งเปนนโยบายเรงรัด  ไมควรขาดประชุม  เมื่อวาน
ก็มอบใหนายแพทยอัษฎางค  รวยอาจิณ ไปประชุมคณะกรมการจังหวัดแทน เน่ืองจากผูวาราชการจังหวัด   นําคณะ
ไปอัดเทปถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553    จึงตองเลื่อนประชุมฯมาเปนวันน้ี  สําหรับ 
การประชุมวันน้ี สวนใหญบรรจุวาระที่เปนนโยบาย  สวนเร่ืองที่จะแจง ใหทําเปนเอกสาร  เวลาจะไดกระชับมากขึ้น 
กรุณาอานดวย  และขอใหนําเร่ืองจากที่ประชุมน้ี  ไปแจงเขาที่ประชุมในพื้นที่ใหครบถวนดวย  ขาวสารจะไดถึงกัน 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
1.2 การบริหารจัดการผลปฏิบัติราชการ (PM) ในสวนของการประเมินผล ไดมีหนังสือลงนามเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  

2553 ให รพท./รพช. สงรายชื่อผูที่จะเปนผูประเมินมาใหมอบอํานาจ และใหทุกหนวยงานสงตัวชี้วัดผูใตบังคับบัญชา 
คนละไมเกิน 7 ตัวชี้วัดทุกคนมาใหรับทราบเปน electronic file   เพื่อเปนการ recheck หากเกิดปญหา   และขอทําความเขาใจ 
การประเมินผลงาน  มีผลสัมฤทธิ์ของงานกับสมรรถนะ  ใหเปนไปตามประกาศจังหวัด (70:30)  ซึ่งเหมือนกับกระทรวง
สาธารณสุข โดยแบงระดับผลงานเปน ดีเดน  ดีมาก  ดี  พอใช  แตตองทําควบคูไปกับเม็ดเงินดวย 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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1.3 เร่ืองจากที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553  นําเสนอโดย  นักวิชาการ 

สาธารณสุขเชี่ยวชาญดานสงเสริมพัฒนา    
      1.3.1 แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมารับราชการในจังหวัดสิงหบุรี  2 คน ดังน้ี 
  1) นางอุษณีย  ธุวโชติ  ตําแหนงวัฒนธรรมจังหวัดสิงหบุรี  มาจาก วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท 
  2) นางสุกัญญา  นาคสุข   ตําแหนงประชาสัมพันธจังหวัดสิงหบุรี  มาจาก  ประชาสัมพันธจังหวัดชัยนาท 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      1.3.2 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553  
  จังหวัดกําหนดจัดงานทั้งภาคเชาและภาคค่ํา  และไดรับหนังสือจากศาลากลางจังหวัดสิงหบุรีเร่ือง 
ขอความรวมมือจากโรงพยาบาลสิงหบุรี ใหจัดหนวยปฐมพยาบาล  และจะมีหนังสือแจงไปอีกคร้ังหน่ึง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      1.3.3 การดําเนินโครงการ “ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
จังหวัดสิงหบุรี”ที่ตําบลทาขาม  อําเภอคายบางระจัน มีการดําเนินงานเร่ืองปศุสัตว  เกษตร ประมง หัตถกรรม  ทอผา   ปกผา 
และแกะสลักไม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      1.3.4 โครงการถวายพระพรออนไลน  12 สิงหาคม  และ 5 ธันวาคม   
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ไดจัดทําโครงการฯดังกลาว โดยใหสวนราชการ 
ระดับกระทรวง   และหนวยงานในสังกัดจังหวัด    องคกรของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  องคกรสวนทองถิ่น  ภาคการศึกษา  
ภาคธุรกิจ  ภาคเอกชน  ใชเว็บไซดถวายพระพรออนไลนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ลงบน
หนาแรกของเว็บไซดแตละหนวยงาน     เพื่อความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในการถวายพระพรออนไลน      โดยเร่ิม
ดําเนินการต้ังแตเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2553  รายละเอียดตามเอกสาร 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      1.3.5  จากการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย จังหวัดสิงหบุรี  แจงวา ตํารวจจะตรวจ
เขมเร่ืองวินัยการจราจร   หามทําผิดกฎจราจร  เชน โทรศัพทขณะขับรถ  ไมรัดเข็มขัดนิรภัย  หากฝาฝนจะถูกปรับ  คร้ังแรก 
400 บาท  คร้ังตอไป 1,000 บาท  และทําหนังสือแจงตนสังกัด  เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ขอใหแจง
ทุกหนวยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด   

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติเครงครัด 
วาระที่ 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่ 6/2553   นําเสนอโดยหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ 
  รับรองรายงานการประชุมฯ  ผานทางเว็บไซดของ สสจ.สิงหบุรี  โดยไมมีหนวยงานใดขอแกไข 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน  
 3.1 ผลการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาระบบสงตอผูปวยฯ คร้ังที่ 3 

นายแพทยวิฑิต  บรรจง  แจงวา   เน่ืองจากผูอํานวยการโรงพยาบาลสิงหบุรี  ติดภารกิจ  จึงเลื่อนกําหนด 
ประชุมไปเปนวันที่ 26 สิงหาคม 2553      และจะไดแจงความกาวหนาฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนฯคร้ังตอไป   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 3.2 นายแพทยวิฑิต  บรรจง  แจงเร่ืองการจัดงานทอดผาปาสามัคคีมหากุศล    เพื่อจัดซื้อเคร่ืองมือแพทย    ของ 
โรงพยาบาลสิงหบุรี วันที่ 7 สิงหาคม 2553  ณ วัดอัมพวัน  เวลา 13.00 น.พิธีทอดผาปา  เชิญแขกรับประทานอาหารเที่ยงที่วัด  
สวนเจาหนาที่ของโรงพยาบาลจะไปรวมพิธเีวลา 10.30 น. พิธีการเรียบงาย  ประมาณไมเกิน 1 ชั่วโมง   
  ประธาน  ขอเชิญทุกทานรวมบริจาคเงินได  ฝากเรียนถามผูอํานวยการโรงพยาบาลสิงหบุรี  จะเชิญ
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯไปรวมงานหรือไม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระที่ 4 เร่ืองนําเสนอในที่ประชุมและแจงเพื่อทราบ 

4.1 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ   
      4.1.1 สรุปสถานการณโรคทางระบาดวิทยา ประจําเดือนกรกฎาคม  2553 นําเสนอโดยนางศรีสุดา  ผิวนิล 
 สถานการณโรคไขเลือดออกในสวนของจังหวัดสิงหบุรี  อัตราปวยสูงสุดที่อําเภอทาชาง  รองลงมา

อําเภออินทรบุรี และอําเภอเมืองฯ สวนอําเภอบางระจัน และอําเภอพรหมบุรีไมมีรายงานผูปวย ขอย้ําใหสถานบริการ 
เฝาระวังโรคดวย  รายละเอียดตามเอกสาร 

 ประธาน  ทีม SRRT ถามีศักยภาพ ทําไดครบวงจร นาจะสงผลรวมทั้งเครือขายในเชิงดําเนินการ  
สําหรับเร่ืองขอมูลขาวสาร  ถามี case ใหพื้นที่แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย  ในสวนของ สสจ.ใหทําบันทึก
สรุปความกาวหนาเน้ือหาประมาณกระดาษเอ4 นําเรียนเสนอผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรีทุกสัปดาห    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
     4.1.2 การนิเทศงานสาธารณสุข และประเมินผล MOU ผูบริหาร รอบที่ 2 ป 2553  

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ แจงกําหนดติดตามนิเทศงาน คปสอ.ระหวางวันที ่2-4 สิงหาคม  
2553 เพื่อเตรียมความพรอมและแนะนํากอนออกประเมินฯจริง   

 ประธาน  การประเมินฯจริง จะออกไปดวย เพื่อจะไดทราบขอมูล ปหนาจะนํามาปรับ คงไมตอง 
กําหนดเวลาที่แนนอน  อาจจะหลังวันที่ 15 สิงหาคม 2553 ไปแลว  ขอใหเตรียมพรอมตลอดเวลา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
     4.1.3 หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร  แจงวา ขณะน้ีฝนตกชุก  เร่ืองอุทภัย    ขอความรวมมือเตรียมพรอม  

และสํารวจอุปกรณสิ่งของที่เกี่ยวของ เชน  ยา  เวชภัณฑ  เรือ  คลอรีน  รองเทาบูช เปนตน 
 ประธาน  ใหทําหนังสือแจงดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.2 กลุมงานควบคุมโรค  นําเสนอโดยหัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
      4.2.1 การติดตามผูปวยวัณโรคมารับยาเดือนสิงหาคม 2553  รายละเอียดตามเอกสาร ฝากผูบริหาร

ติดตามดวย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

      4.2.2 ผลการดําเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  (จากเว็บไซด ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2553) 
 กลุมเปาหมาย  49,250 ราย ผลการดําเนินงาน 10,986 ราย (รอยละ 22.30)  แยกรายอําเภอ พบวา  

คปสอ. สวนใหญมีผลการดําเนินงานผานเกณฑ ยกเวน คปสอ.ทาชาง รอยละ 16.72   คปสอ.พรหมบุรี รอยละ 17.87 
ขณะน้ีเงินโอนมา 3 งวด ประมาณ 1.3 ลานบาท   แต สปสช. กําหนดสนับสนุนใหจังหวัดสิงหบุรีประมาณ 1.7 ลานบาท 
ลาสุด 25 กรกฎาคม 2553 จึงมีเงินเหลือสําหรับการคัดกรองไดอีก 
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  ประธาน  ใหถายเอกสารขอมูลที่นําเสนอแจกใหกับผูบริหารทุกทาน   เงินงวดแรกจังหวัดไดสงไป
ตามตําบลแลว  ถามีปญหาอะไรใหคุยกันในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ  ในสวนที่ตองใชหน้ีก็
ใหดําเนินการไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      4.2.3 ติดตามความกาวหนาการใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาล จังหวัดสิงหบุรี ป 2553 

ขอมูล  ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2553  
  กลุมเปาหมายบุคลากร 3,200 โดส  ประชาชนกลุมเปาหมาย  9,396 โดส   รวมไดรับจัดสรร 12,596 
โดส   ผลงาน  1,140 โดส  (รอยละ 9.05) หากหนวยงานไหนวัคซีนไมพอ ใหทําเร่ืองขอมาที่ สสจ.สิงหบุรี   
  นายแพทยวิฑิต  บรรจง  กลาววา  มีปญหาทางดานวิชาการ  เจาหนาที่สงสัยวาเพิ่งฉีดวัคซีนไปได
ไมถึงป ทําไมตองฉีดอีก  อธิบายไมถูก   อาจทําในกลุมที่ไมเคยไดรับวัคซีนจะดีกวาไหม  ตอนน้ีอธิบายยากมาก 
  ประธาน  ขอใหผูบริหารกลับไปทําแผนใหเรียบรอย  ภายใน 1 สัปดาห   สัปดาหหนาใหกลุมงาน
ควบคุมโรค เชิญผูปฏิบัติเขามาประชุมที่ สสจ.สิงหบุรี  เพื่อเปนการเรงรัดเชิงนโยบาย จะไดดําเนินการตอไป และ 
เน่ืองจากวัคซีนชนิดนี้  กระทรวงฯไมไดต้ังเปาหมายให  มอบใหจังหวัดต้ังเปาหมายเอง   จะมีกลุมเปาหมาย
หลากหลาย  ถาฉีดใหนอกกลุมเปาหมายได จะมีผูมารับบริการมาก ตรงน้ีเปนเร่ืองของการจัดการ สวนเร่ืองวิชาการ
ก็ใช  เปนการฉีดตามหลักการ ไมใชฉีดตรงไหนก็ได ฝากผูบริหารกลับไปประชุม  และดูปญหาอุปสรรค จะไดมาแลกเปลี่ยนกัน 
ในสวนของวัคซีนสามารถเฉลี่ยกันไดภายในจังหวัด  ถาเปนในกลุมผูปวยเร้ือรังมาจากที่อ่ืนจะขอฉีด ก็ใหฉีด ขอให
ดําเนินการใหถูกกลุมเปาหมายกอน สวนในกลุมอ่ืน เชนปศุสัตว ใหกลุมงานควบคุมโรคนัดไปฉีดที่ รพ.สิงหบุรี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      4.2.4 ติดตามความกาวหนา”โครงการสนองนํ้าพระราชหฤทัยในหลวง ทรงหวงใยสุขภาพประชาชน จังหวัดสิงหบุรี 

  มีการดําเนินงานตรวจสุขภาพเชิงรุก โดยแตงต้ังทีมตรวจสุขภาพเชิงรุก ระดับอําเภอ    11 ทีม จัดประชุม 
ไปเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553   คปสอ.แตละแหง กําหนดแผนรณรงคตรวจสุขภาพเชิงรุก  และกําหนดรณรงคพรอมกัน 
ทั้งจังหวัด วันที่  16  สิงหาคม 2553  และวันที ่ 3  สิงหาคม  2553  จะเชิญเจาหนาที่ทุกอําเภอ รับสิ่งสนับสนุน ไดแก ของชํารวย 
(ผาปดจมูก+ซอง+สติกเกอร) แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ,  การตรวจฟน  100 คน/แหง แผนตรวจเลือดเกษตรกร ใบลงทะเบียน 
แบบฟอรมสงตอ  แนะนําการใชเคร่ืองเปาปอด  และเคร่ืองชั่งนํ้าหนัก  และกําหนดพื้นที่แตละอําเภอใหเปนหมูบาน/ชุมชน
ตนแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก อ.คายบางระจัน (ม.7 ต.ทาขาม)  อ.บางระจัน (ม.2  ต.แมลา ) อ.พรหมบุรี 
(ม.1 ต.พระงาม )    อ.ทาชาง (ม.1 ต.วิหารขาว )    อ.อินทรบุรี (ม.4 ต.ทองเอน)   และ อ.เมือง  (ม.1 ต.มวงหมู)  และกําหนด 
จะจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สาธารณสุข งานโรคไมติดตอ  เดือน กันยายน 2553     จัดเวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรม  
ดานสุขภาพเดือนพฤศจิกายน 2553 มีการดําเนินงานคลินิกไรพุง (DPAC)โดยจัดอบรมและศึกษาดูงาน จัดต้ังคลินิก DPAC 
ในสถานบริการ เปาหมายที่ รพ. อินทรบุรี    และประชาสัมพันธการดําเนินงานคลินิก DPAC     สําหรับการรณรงค   3อ 2ส 
ยังไมกําหนดระยะเวลา  มีการแจกใบสั่งทําความดีเขาพรรษา  ซึ่งไดรับสนับสนุนมาทั้งหมด  100 เลม ๆ ละ 100 ฉบับ  (ให อสม. 
1 คน แจกใบสั่งคนในพื้นที่รับผิดชอบ   และติดตามประเมินผลทุกเดือน รายงานสรุปผลเดือนตุลาคม 2553 )  ในสวนของแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร  และการฟนฟูความรู อสม.สรางทีมวิทยากรจังหวัด/อําเภอ/ตําบล  จัดอบรม แตละอําเภอ จํานวน 840 คน 
เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2553  สวนโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน  จัดไปศึกษาดูงานโรงเรียน อสม.จ.ลพบุรี และพัฒนา
โรงเรียน อสม.ใน รพ.สต.12 แหง  กําหนดจัดเปดตัวโรงเรียน อสม.นํารอง เดือนสิงหาคม 2553  และจะสรุปผลการดําเนินงาน
เดือนกันยายน 2553  
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ประธาน  ในสวนของขอมูลที่มีการดําเนินงานแลว  โดยเฉพาะการดําเนินงานเชิงรุก    ขอใหลง 

บันทึกใน HCIS และ 18 แฟม  และจะเก็บขอมลูอ่ืนใชดวยหรือไม  เพราะจากการประชุมที่กระทรวงฯ ฟงดูแลวไมเห็นวา
อะไร เหมือนกําลังพัฒนา   ขณะน้ีขอมูลมีหลากหลาย สวนใหญเปนขอมูลที่ไดจากการรายงาน   เปนขอมูลที่สัมพันธกับ 
สปสช.และสํานักตรวจ  โปรแกรมมีความหลากหลาย  ใชกันไมไดเลย  ในสวนบทบาทของจังหวัด    ตองการปรับขอมูล 
ถาจะใหจริงจัง  ตองเปนขอมูลจากการสํารวจ   ถาทําไดทุกคน จะเปนขอมูลเชิงสํามะโน  ขอใหคณะกรรมการฯประสานงาน
คุยกันวา  จะใชขอมูลอะไร และใชโปรแกรมอะไรในการเก็บบันทึกขอมูล      หรือจะใชโปรแกรมตนแบบของจังหวัด
อุบลราชธานีก็ได  ในอนาคตก็ใช verbal screening ดวย  ซึ่งอาจไมใชเชิงรุกก็ตาม   จะไดทํางานทีเดียวจบตรงน้ี   และขอให
งานขอมูลฯพิจารณาดูวาจะใชโปรแกรมAccessไดหรือไม  เพราะเปนโปรแกรมฐานขอมูล ใหใสเปนขอมูลเชิงรุกไวกอน 
เพราะตองนําขอมูลมาใชงาน  ฝากเร่ืองน้ีดวย จะไดเสร็จ เพราะถารอกระทรวงฯคงไมได  เพื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 
ใหรายงาน  จะไดแจงวาสวนหน่ึงไดรายงานแลว 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.3 กลุมงานทันตสาธารณสุข   นําเสนอโดยหัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 

       4.3.1 สรุปผลการคัดเลือกเครือขายปฐมภูมิ (CUP) ดีเดนดานการสงเสริมสุขภาพชองปากแมและเด็ก 
ระดับจังหวัด ไดแก โรงพยาบาลทาชาง  
       4.3.2 สรุปผลการนําเสนอชมรมผูสูงอายุดานสงเสริมสุขภาพชองปาก 1 อําเภอ 1 ชมรม 
       4.3.3 สรุปผลการดําเนินงานอบรมนักเรียนแกนนําโครงการเครือขายเด็กไทยฟนดี สิงหบุรีออนหวาน ป 2553   
รายละเอียดตามเอกสาร 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 4.4 งานสงเสริมสุขภาพฯ นําเสนอโดยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพฯ 

      4.4.1 รายงานความกาวหนาโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว  
      4.4.2 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยยาเสพติด รอบ 9 เดือน 
รายละเอียดตามเอกสาร  และฝากผูบริหารดูและเรงรัดผลการดําเนินงานโรงพยาบาลสายใยรักฯ  ใหเพิ่มขึ้นดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      4.4.3 สรุปภาพการจัดประชุมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน และพฤติกรรม 
สุขภาพตามแนวสุขบัญญัติแหงชาติ (ชมวีดีทัศน) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      4.4.4 รายงานความกาวหนาการดูแลและฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 

 เร่ืองดังกลาวเปนนโยบายของกระทรวงฯ  จังหวัดสิงหบุรีไมไดอยูในเปาหมายเรงดวน 42 จังหวัด  
แตอยูใน 34 จังหวัดที่ไมเรงดวน เร่ืองของการฟนฟูสุขภาพ ทีมงานสุขภาพจิตไดเตรียมวางแผนรองรับไวทั้งระยะสั้น 
และระยะตอเน่ือง  ระยะสั้นไดออกไปเยี่ยมผูไดรับผลกระทบฯ ในจังหวัดสิงหบุรีมี 2 ราย  คือผูไดรับบาดเจ็บที่เปน
ทหารจากจังหวัดปราจีนบุรี  อาศัยอยูที่ตําบลจักรสีห  ไดเยี่ยมแลว และรายงานผลไปที่กระทรวงฯแลวอีก 1 ราย ไมพบตัว 
เน่ืองจากยายไปอยูกรุงเทพฯ 5 ปแลว  ไดประชาสัมพันธเผยแพรสปอตวิทยเุร่ืองของการเยียวยา และมีการเรงรัดคนหา
ผูไดรับบาดเจ็บ/ผลกระทบ   ซึ่งยังไมมีรายงานเขามา 
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  ประธาน  เร่ืองที่ใหเวลาในการนําเสนอ เน่ืองจากเปนนโยบายจากสวนกลาง  เปนนโยบายใหญ  
สวนวาระที่ใหทําเปนเอกสาร  แนะนําวาใหทําเปนเอกสารสรุปสั้นๆ  บอกหัวขอและ concept แจกในที่ประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.5 งานอนามัยสิ่งแวดลอม  นําเสนอโดยหัวหนางานอนามัยสิ่งแวดลอม 
      4.5.1 ผลการประกวดสุดยอดสวมแหงป 2553 จังหวัดสิงหบุรี 
      4.5.2 ความกาวหนาการประเมินการรับรูความเขาใจดานอาหารปลอดภัยและพฤติกรรมการบริโภค 

รายละเอียดตามเอกสาร 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

      4.5.3 สรุปความกาวหนา Food Safety 
  ผลการตรวจประเมินอาหารสด ในรอบ 6 เดือนหลัง(รอยละ 99.43) มีทิศทางดีขึ้น  เมื่อเทียบกับ 
ในรอบ 6 เดือนแรก (รอยละ 99.26)  ผลการสํารวจ พบวา ประชาชนรับรูและมีความเขาใจดานอาหารปลอดภัยที่
ถูกตอง และมีพฤติกรรมการบริโภคถูกตอง รอยละ 82.95 ถือวาผานถึงระดับ 4  ถาจะผานระดับ 5ได  ตองมีเอกสาร
สรุปผลการดําเนินงาน จึงขอความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของ  ตามโครงการในแผนบูรณาการความปลอดภัยดาน
อาหารของจังหวัด สงสรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
2553   รายละเอียดตามเอกสาร 
  ประธาน  เร่ืองติดตาม Food safety ใหทําเปนหนังสือแจงไปดวย  จะไดชัดเจนและมีความเขาใจตรงกัน  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.6 กลุมงานพัฒนาคุณภาพและการมีสวนรวม  นําเสนอโดยหัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ 

      4.6.1 ความกาวหนาการดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  
ความกาวหนาในสวนของกิจกรรม  มีการดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ รพ.สต.        พัฒนา 

ศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. หลักสูตร “การเสริมสรางและพัฒนาทีมงานสูความเปนเลิศ (Team building)” 
จัดใหมีการศึกษาดูงาน รร. อสม. ในวันที่ 30 กรกฎาคม  2553   ณ สอ.ดงมะรุม อ. โคกสําโรง จ.ลพบุรี  จัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการการสรางและใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร (Strategy Route Map) ใหแก อสม.จํานวน 840 คน จัดเวที 
แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน รพ.สต. เปาหมาย ป 2553 คร้ังที่ 2 ตนเดือนสิงหาคม      และกําลังประเมินความพึง
พอใจประชาชนที่ใชบริการ รพ.สต. ป 2553   

ความกาวหนาเชิงนโยบาย ไดแก การเปลี่ยนตําแหนงหัวหนาสถานีอนามัยเปน  ผอ.รพ.สต. จังหวัด 
ไดสงหนังสือที่เปนคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปแลว มีการประเมินตนเองตามโครงการโรงพยาบาล 
 3 S  จัดบุคลากรครบตามเกณฑ 12 แหง  รพ.สต.เปาหมายเปดดําเนินการแลว 12 แหง  จัดระบบเทคโนโลยีขอมูล
ขาวสาร 12 แหง     และเปดตัว รพ.สต. พรอม โรงเรียน อสม.อยางเปนทางการ   ประมาณเดือนสิงหาคม  2553   
รอความชัดเจนและแนวทางเชิงบริหารจากผูบริหารกอน  สวนรูป ตราสัญลักษณ   ปาย พบวามีปญหา  มีแบบจาก
กองแบบแผน แตไมมีหนังสือสั่งการ โดยปายตองต้ังติดกับพื้น ขนาดของปาย สูง 1.3 เมตร ยาว 4.6 เมตร ตัวหนังสือ 
ใชกลองเหล็กชุบสังกะสี และตราสัญลักษณเปนสแตนเลส  ใหชางโยธาของ สสจ.ถอดแบบ และคิดราคาเบื้องตน
เปนเงินประมาณ  6.5 หมื่นบาทเศษ   
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ประธาน  สําหรับในเชิงนโยบาย ที่ปลัดกระทรวงฯมอบการปฏิบัติหนาที่มาเปนผูอํานวยการ รพ.สต. 

ไดใหฝายบริหารสอบถามไปวา ถาจะใหหัวหนา สอ.เซ็นชื่อลงในหนังสือราชการ หรือปมตรายาง  จะใชตําแหนงวา
อะไร ยังไมมีคําตอบ อยาเพิ่งไปทํา  เพราะการมอบหมายปฏิบัติหนาที่ ไมใชเปนตําแหนง อาจมีเร่ืองได  เปนอํานาจ 
ของปลัดกระทรวงฯมอบหมายหนาที่ให สอ.    ความจริงเดิมมีตําแหนงเปนนักวิชาการสาธารณสุข   หรือเจาพนักงาน
สาธารณสุข ขอฝากในสวนน้ีดวย  สวนเร่ืองปาย ขอดูความชัดเจนกอน สําหรับเร่ืองการดําเนินงาน ใหดําเนินการไดเลย 
และจะไดเชิญประชุมคุยรวมกันทั้งหมดใน รพ.สต วาจังหวัดสิงหบุรีเหมาะสมกับเร่ืองอะไร  มีมาตรฐานอยางไร  จะได
จัดอบรม  และต้ังมาตรฐานใหเหมาะกับพื้นที่  เพื่อเปนมาตรฐานเดียวกัน  ซึ่งจะไมดอยกวามาตรฐานของสวนกลาง 
โดยเฉพาะเร่ืองการควบคุมการติดเชื้อ  แตละอําเภออาจแตกตางกันไดบางในบางเร่ือง  เพื่อเปนเชิงพัฒนา  หวังวาผูบริหาร
จะชวยสนับสนุนเร่ืองน้ี   เพราะพื้นที่จะไดทํางานงายขึ้นและดีขึ้น     

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      4.6.2 ความกาวหนาโครงการพลิกโฉมโรงพยาบาลยุคใหม:สุขกายสบายใจ(3S)   

สรุปการประเมินกิจกรรมที่ตองดําเนินการ 3 S  ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด จาก 
ขอมูลที่สงมา อาจตองตรวจสอบใหม พบวา มี รพช.คายบางระจัน ผานเกณฑทั้งThe Must และ The  Best เพียงแหงเดียว 
สวนใหญติดเร่ืองไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการฯ ขอใหผูบริหารทบทวนดวย เพราะจะตองใหรายงานทุก 15 วัน 
สวน รพ.สต.ผานเกณฑ The Best 1 แหง คือ สอ.ทองเอน  สําหรับ รพ.สต.ที่เหลือไมเนนตรงน้ี แตตองมีฐานขอมูลไว  เพราะ
กิจกรรมที่ไมผานเกณฑจะนํามาปรับปรุงตอไป   

สรุปผลความกาวหนาเชิงนโยบาย  มีคณะกรรมการดําเนินงานโรงพยาบาล 3 S (ใชกรรมชุด กวป.) 
มีการประเมินตนเองตามโครงการโรงพยาบาล 3 S   มี รพ.พรอมเปดใหบริการ 6 แหง วันที่ 12 ส.ค.53  ตามหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ สธ 0228.06/ว 433 ลว 9 ก.ค.53  และกระทรวงสาธารณสุขแจงใหรายงานความกาวหนาการดําเนินการ  
3 S ทุกวันที่ 15 ของเดือน ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ สธ 0228.06/ว 455 ลว 21 ก.ค.53 สาระสําคัญของเน้ือหาในหนังสือ 
โดยใหประเมินตนเอง เหมือนที่สงใหประเมินทั้งหมด  แตมีรายละเอียดขอยอยเพิ่ม ตัวอยางเชน  

ขอ 1.1 ปรับโฉมดานกายภาพพื้นที่บริการผูปวยนอกใหดูทันสมัยและผอนคลาย   
-มีสัญลักษณของโครงการมองเห็นชัดเจน ไดแก logo ธง โปสเตอร แถบสี สต๊ิกเกอร 
-มีการปรับปรุงทาสีภายนอก ภายในใหดูสวยงาม 
-มีการปรับปรุงภูมิทัศนภายนอกโรงพยาบาลใหดูสวยงาม 

(Download ที่  http:/www.phdb.moph.go.th)  มิเชนน้ันจะไมผานการประเมิน  ซึ่งเปนขอที่ตองดําเนินการ 
  นายแพทยวิฑิต  บรรจง  ในสวนของ รพ.สิงหบุรีมีการดําเนินการบางสวนไปบางแลว เชน  กําลัง
รับสมัคร Front liner  อาย ุ25-30 ป   สั่งซื้อผาที่มีลายตามที่กระทรวงฯกําหนด ตัดใหคนละ3 ชุด  เข็มกลัดเตรียมแลว 
เคาเตอรกําลังทําอยู  สวนเร่ืองการประชาสัมพันธ เน่ืองจากวันที่ 12 สิงหาคม 2553 เปนวันหยุดราชการ  ขอเสนอใหแตละ 
โรงพยาบาลตางดําเนินการกันเองในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 
  ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายบางระจัน  จากการสงเจาหนาที่ไปประชุมที่กรุงเทพฯ   จะมีกลุม
ผูรับผิดชอบเร่ืองน้ีของกระทรวงฯ ใหสั่งผาได  ซึ่งในสวนของ รพ.คายบางระจัน ไดสั่งไปแลว  สวน ธง  โลโก  
สามารถดาวโหลดจากเว็บไซดของกระทรวงฯ เพื่อดูรายละเอียดได  สําหรับแบบสามารถสั่งทําไดที่ราน 
รําพึงอินเจกต   หนาวัดสังฆราชาวาส   
 

http://www.phdb.moph.go.th
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  ประธาน  จะเห็นวาบางแหงมีการดําเนินงานไปบางแลว ขอใหกลุมงานพัฒนาคุณภาพฯเชิญประชุม 
เพื่อติดตามความกาวหนา  และใหถายรูปกอนและหลังปรับโฉมทุกแงมุม ทั้งที่เปนภาพน่ิงและภาพ VDO เก็บไว 
เพื่อเปรียบเทียบและประชาสัมพันธตอไป    สวนที่จะดําเนินการเร่ืองการประชาสัมพันธ   วันที่ 11 สิงหาคม 2553  ขอใหคุย 
และประสานงานกันภายในจังหวัด  ฝากผูแทน รพ.อินทรบุรี  แจงผูอํานวยการ รพ.อินทรบุรีทราบดวย    คาดวาวันที่ 
11 สิหาคม 2553 จะไดเห็นการปลี่ยนแปลง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 5.1 ขอความเห็นชอบ  ในการปรับเปลี่ยนการใชงานโปรแกรมฐานขอมูล ของสถานบริการทุกแหง  จากเดิม 
ที่มีอยูเปน สอ.ใชโปรแกรมHOSxP  PCU / รพ. ใชโปรแกรมHOSxP 
  ประธาน  เน่ืองจากปจจุบันสถานบริการทุกแหง   (รพ/สอ.)ใชฐานขอมูล 18 แฟม  12 แฟม โดยใช  
โปรแกรม HCIS  เปนหลักใน สอ.ในสวนของ รพ.มีหลากหลาย ทําใหขาดความเชื่อมโยงของขอมูล  ขณะที่โปรแกรม HCIS 
ขาดการพัฒนา ควรจะใช HOSxP  หรือไม ที่ประชุมมีความเห็นอยางไร จะดําเนินการหรือไม  เพื่อจะไดเปนความคิดเห็นรวมกัน 
จะไดดําเนินการตอไป 
  นายแพทยวิฑิต  บรรจง  รพ.สิงหบุรีเห็นดวยอยางยิ่ง   เน่ืองจากมีปญหาการเชื่อมโยงขอมูล  เวลา 
ไปตรวจคลินิกผูปวยเร้ือรังตาม PCU ในเครือขาย ไมทราบขอมูลผูปวยมีเทาไร เชื่อมโยงขอมูลไมได  เครือขายจะทราบ 
ขอมูลทั้งหมด ถาเชื่อมโยงขอมูลไดจะทําใหการสงตอผูปวยงายขึ้น  ถาหากมีการสงตอผูปวย  สามารถสงตอไดเลย 
แตอาจมีปญหาทางเทคนิคในการโอนถายขอมูลจาก HCIS หรือ 18 แฟม มา HOSxP  เน่ืองจากขอมูลบางสวนโอน
เขาไดไมหมด  ตรงน้ีตองแกไข   ถาบันทึกขอมูลยอนหลังไมครบ จะมีปญหาหรือไม 
  นายวุฒิชัย  วิจารณปรีชา  ในสวนของ รพ.คายบางระจัน  ไดประสานงานกับบริษัทที่ทําโปรแกรม  
HOSxP  เมื่อสัปดาหที่แลว ระบบที่ใชเดิมประมาณ 7-8 ป ทําใหฐานขอมูลมีมาก เพราะใชทั้งระบบ ไดถามวาจะใหทดลอง 
Up load ฐานขอมูลของ รพ.คายบางระจันเขามา  HOSxP  ไดมากนอยแคไหน  และใหทาง รพ.คายบางระจันสงฐานขอมูลให
ดูกอน  ซึ่งอาจติดเร่ือง Lab และการเงิน   ผมบอกวาถาไมไดทั้งหมด จะใหบันทึกยอนหลัง ซึ่งขอมูลมีมาก คงไมสม
เหตุผล  เพราะเสียเงินคาดําเนินการจํานวน 3.4 แสนบาท  ไดโทรฯถามคุณอภิชา  เอกธีรธรรม วา ฐานขอมูลที่ สสจ.ตองการ
คืออะไร  ไดคําตอบวา 18 แฟม/12 แฟม และในกระบวนการ HOSxP จะสงขอมูลไมเปน Real time เชน    เวลา 16.00 น.ขอมูล
สํารองจาก รพ.จะถูกสงเขามาที่ สสจ.ถาเปน Real time อาจพบปญหาแบบ สปสช.ที่ตองบันทึกขอมูลเปน Real time 
ยังรับไมไหว  และถาเปนกระบวนการน้ี  จะขอดูกอนวาถาบริษัทปรับใหไดทั้งหมด  จะตกลงปรับใช HOSxP  สวน
เร่ืองโปรแกรมเดิม   เบื้องตนจะทําคูขนานกันไปกอน  จนกวา HOSxP จะเสถียร 
  ประธาน  จะพยายามปรับระบบขอมูล 18 แฟม   ถา รพ.ไมไดใช  หรือมีขอมูลเกาที่ยังใชอยู ดึงกลับมา 
ไมได ตองแกไข เน่ืองจากจังหวัดมีปญหาเร่ืองการดําเนินงานโดยเฉพาะ 18 แฟมไดขอมูลไมครบสมบูรณ สวนเร่ือง 
การจัดการ ใหทุกหนวยงานไปดําเนินการวางแผนจัดการ เพราะถาจะใชโปรแกรมน้ี  ตองใชเงิน ของสถานพยาบาล วงเงิน
ประมาณไมเกิน 3 หมื่นบาท (รวมคาอบรมดวย) ซึ่ง สอ.มีเงินอยูแลว  จึงตองการบันทึกการประชุมฯ  เพื่อจะไดไปดําเนินการตาม
มติที่ประชุม ในสวนของ สสจ.ที่ตองเปน Server ก็ตองใชเงินเชนกัน  อันน้ีเปนหลักการ จึงตองการฟงความคิดเห็น
  สรุป  จะปรับเปลี่ยนระบบฐานขอมูลทุก ๆ ที่เปน HOSxP และกําหนดวันที่ 1 ตุลาคม 2553  ตองเร่ิมใช
ใหฝายเลขานุการบันทึกการประชุม   ความเห็นของผูเขาประชุม  และความเห็นโดยรวม สอ.ตองใชมติที่ประชุมน้ี  
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เพื่อปรับแผนเงินบํารุงและดําเนินการตอไป  และใหฝายเลขานุการ  สงรายงานการประชุมฯเปนเอกสาร  หรือเขาเว็บไซด
ของ สสจ.  ใหเสร็จภายในสัปดาหหนา    เพื่อใหทุกหนวยงานจะไดแกไขและรับรองรายงานการประชุมฯ  ภายใน 10 วัน 
จะไดใชมติการประชุมน้ีดําเนินการตอ  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  
วาระที่ 6 เร่ืองจาก คปสอ./รพ./สสอ.ตางๆ 
  ไมมี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระที่ 7 เร่ืองอ่ืนๆ 
 7.1 นายวุฒิชัย  วิจารณปรีชา  แจงวา รพ.คายบางระจัน มีแพทย 1 คนยื่นความจํานงลาออกจากราชการ   
เพื่อดําเนินกิจการสวนตัว  ทราบวาผูอํานวยการโรงพยาบาลคายบางระจัน  เรียนปรึกษาทานประธานจะทําอยางไรตอไป  
  ประธาน  ความคิดเห็นสวนตัว  จะลาออกวันที่ 1 กันยายน 2553   คอนขางเร็วไป  ควรแจงกอนเดือนเมษายน
ที่จะมีการโยกยาย  รพ.บางระจันมีแพทย 4 คน จะใหไปปฎิบัติหนาที่แทน 1 คน คงเหลือ 3 คน  ทําไมได คิดวาเดือนมกราคม 
2554 นาจะเหมาะสม  อาจใชสิทธิเสนอผูวาราชการจังหวัดตามนัยยะ  เน่ืองจากขาดแคลนบุคลากร  ก็จะเลื่อนไปตามอํานาจ 
ของผูวาราชการจังหวัด ประมาณ 90 วัน ไมทราบวาผูวาราชการจังหวัดเห็นดวยหรือไม    ขอใหนําเรียนผูอํานวยการ รพ.คายบางระจัน
คุยกับแพทยที่จะลาออกดวย อีกประเด็นหน่ึงเร่ืองการลา เชนลาพักรอน ลากิจ ใหครบ 10 วันกอนลาออก    ใหผูอํานวยการ 
รพ.คายบางระจัน ใชวิจารณญาณเอง วาจะใหลาหรือไม  ถาใหลาตองแบกภาระเอง     จังหวัดจะชวยเหลือจริง   ต้ังแตวันที่มีผล 
ตามกฎหมาย คือวันที่ผูวาราชการจังหวัดลงนามใหออก ฝากวาใบลาตองสงกอน 1 เดือน  อาจจะใชสิทธิยับยั้ง  เสนอ
ผูวาราชการจังหวัด  ถาลงนามเห็นดวย  ในสวนของการชวยเหลือกัน  คงชวยเหลือไดที่ OPD  ใน 5 วัน ขอแพทยจาก 
รพ.ทาชาง 1 วัน รพ.พรหมบุรี 1 วัน  และจาก รพ.บางระจัน 2 วัน  อีก 1 วันเปนภาระของ รพ.คายบางระจัน จะขอคนไปเลย 
คงไมได  ขอใหเสนอความเห็นในขั้นตนมาดวย  

ผูอํานวยการรพ.บางระจัน  รพ.พรหมบุรี และ รพ.ทาชาง เห็นดวยและตกลงตามที่ประธานเสนอ 
มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

 7.2 หัวหนากลุมงานควบคุมโรค  กลาวแสดงความยินดีกับ รพ. ที่ไดรับรางวัลจากการไปประชุมแลกเปลี่ยน 
เรียนรูการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคเอดส วัณโรค โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเร้ือน  ที่ สคร.จัดภายใน 
จังหวัดในเขต 2  จํานวน 8 รางวัล  จังหวัดสิงหบุรีไดรับมา 5 รางวัล  ดังน้ี 
  1 รพ.อินทรบุรี ไดรับรางวัล  2 รางวัล ไดแก รางวัลโรงพยาบาลทั่วไปที่มีผลการดําเนินงานวัณโรค 
ดีเดน  และรางวัลผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการตรวจสอบสไลดหาเชื้อ AFB  
  2 รพ.บางระจัน ไดรับรางวัล โรงพยาบาลชุมชนที่มีผลการดําเนินงานวัณโรคดีเดน  
   3 รพ.สิงหบุรี ไดรับรางวัล ความกาวหนาในการจัดต้ังคลินิกโรคติดตอทางเพศสัมพันธ   
  4 รพ.ทาชาง  ไดรับรางวัล การดําเนินงาน Care ดีเดนโรคเอดส   
  ประธาน  ใหขยายเร่ืองไปลงขาวประชาสัมพันธ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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       7.3 เร่ืองจากประธาน 

7.3.1 ตอนน้ีจะสิ้นปงบประมาณ  ตามนโยบายจะมีการสรุปผลงานในรอบป  ซึ่งจะดําเนินการนอกสถานที่ 
ประมาณเดือนกันยายน 2553  รอบน้ีมอบ รพ.บางระจันเปนเจาภาพจัดดําเนินการ  จะมีหนังสือสงไปให 
  นายแพทยอัษฎางค  รวยอาจิณ  ขอใหแจงสถานที่ สวนรายละเอียดจะประสานเพิ่มเติม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 7.3.2 งบบริการทางการแพทย/งบ UC งวดสุดทาย  สปสช.โอนไปให รพ.หรือยัง  เคยตรวจสอบไปเมื่อ 
สัปดาหที่แลว ยังไมมา ทําใหสถานการณลอแหลม  ระวังในสวนน้ี  ฝากใหติดตามดูดวย  ตอนน้ีมีเงินแจงมาแลว  
แตเงินยังไมมา  เชน งบ PP area baseงวดสุดทายยังไมมา  และฝาก รพ.คายบางระจัน  เร่ืองเงินของ สอ.โพสังโฆ  5 แสนบาท 
ที่ยังไมมา  ใหเรียนผูอํานวยการ รพ.คายบางระจัน ทําหนังสือแจงมาที่ สสจ. เพื่อจะไดทําหนังสือทวงเปนทางการในนาม
ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สาขาจังหวัดสิงหบุรี 
  สุดทายกลาวขอบคุณผูบริหาร/เจาหนาที่ที่ไดไปเยี่ยมใหกําลังใจ ในชวงที่ปวย และขอใหชวยกันทํางานตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  ปดประชุม  เวลา  11.15 น. 

     นางนิตยา  บุญปน 
             ผูสรุปรายงานการประชุม 

 



 


